



สำหรับเมืองสำคัญและอุตสาหกรรมที่น่าลงทุนในแต่ละเมืองของ เมียนมามีดังนี้

1. เมืองย่างกุ้ง เดิมมีชื่อว่าเมือง "ดาโกง (Dagon)"

แม้ว่าปัจจุบันจะมีสถานภาพเป็นเพียงอดีตเมืองหลวงของประเทศ

แต่ย่างกุ้งก็ยังคงความสำคัญในการเป็นเมืองศูนย์กลางการค้ากระจายสินค้าไปสู่ภาคต่างๆ

ของประเทศโดยมีประชากรหนาแน่นถึง 5.4 ล้านคน

นอกจากนี้ย่างกุ้งยังเป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีและการส่งออกไม้สักอีกด้วย กรุงย่างกุ้งมี

เขตนิคมอุตสาหกรรมที่มีความพร้อมด้านสาธารณูปโภคมากกว่าเมืองอื่นๆ

นอกจากนี้ยังมีโบราณสถานและแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสำคัญเชิงประวัติศาสตร์ เช่น พระบรมธาตุชเวตากอง

พระเจดีย์สุเล พระเจดีย์โบตตะกอง พระพุทธไสยาสน์เซาตาจี และตลาดโปะโยคหรือสก็อตมาร์เก็ต เป็นต้น

อุตสาหกรรมที่น่าลงทุน ได้แก่ อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมการผลิตสินค้าเพื่อการอุปโภคบริโภค

อุตสาหกรรมการประมง ธุรกิจการท่องเที่ยว ธุรกิจบริการ เช่น ร้านอาหาร อู่ซ่อมรถ และสถาบันฝึกอบรมวิชาชีพ

อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ อุตสาหกรรมไม้แปรรูป การผลิตของชำร่วยและสิ่งประดิษฐ์ที่ทำจากไม้ เป็นต้น

2. เมืองหงสาวดี หรือ พะโค (อ่านออกเสียงตามสำเนียงเมียนมาว่า หานดาวดี) ภาษาอังกฤษเรียกว่า Bago หรือ

Pegu มีประชากรประมาณ 5 ล้านคน ในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของเมียนมามาก่อน ตั้งอยู่ใกล้เมืองเกาะตะมะ

ทางตอนใต้ของประเทศเมียนมา

ต่อมาพระเจ้าตะเบ็งชเวตี้ได้ครองได้และสถาปนาเป็นศูนย์กลางอำนาจของราชวงศ์ตองอู หงสาวดี

เจริญรุ่งเรืองสุดขีดในรัชสมัยของพระเจ้าบุเรงนอง เนื่องจากพระองค์ให้ทรงสร้างพระราชวังของพระองค์ที่ชื่อ

กัมโพชธานี ซึ่งนับเป็นพระราชวังใหญ่โต สร้างโดยเกณฑ์ขาทาสจากเมืองขึ้นต่างๆ

โดยหนึ่งในนั้นมีเมืองเชียงใหม่และอยุธยา รวมอยู่ด้วย

จนถึงสมัยพระเจ้านันทบุเรงที่เสด็จหนีพระนเรศวรไปเมืองตองอูและเผาทำลายหงสาวดี

หลังจากนั้นไม่นานเมืองอังวะก็กลายเป็นเมืองหลวงของประเทศเมียนมาโดยสมบูรณ์

ปัจจุบันหงสาวดีเป็นเมืองที่ทวายได้ให้แก่ประเทศ เมียนมาด้วยความที่เป็นเมืองท่องเที่ยว

มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และศิลปะ วัฒนธรรม โบราณสถานที่สำคัญได้แก่

พระเจดีย์ชเวมอดอว(พระธาตุมูเตา), พระราชวังบุเรงนอง, พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว, พระเจดีย์ไจ้ปุ่น เป็นต้น

อุตสาหกรรมที่นำลงทุน ได้แก่ โรงแรม ธุรกิจท่องเที่ยว ร้านอาหารช้อปปิ้ง และ
รานทำผม

3. เมืองทาตอน เป็นเมืองชายฝั่งทะเลทางตอนใต้ของเมียนมาที่มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเก่าแก่
โดยชาวมอญเป็นชนเผ่าแรกที่สร้างอารยธรรมขึ้นเป็นเอกลักษณ์ของตนในดินแดนนี้
และได้สถาปนาอาณาจักรสุวรรณภูมิขึ้นเป็นอาณาจักรแห่งแรกบริเวณใกล้เมืองทาตอน

อุตสาหกรรมที่นำลงทุน ได้แก่ ประมงและการแปรรูปสินค้าทางทะเล

4. เมืองเมาะละแหมง เป็นเมืองเอกของรัฐมอญ มีประชากรประมาณ 2 ล้านคน อย่างไรก็ตาม
เมื่อกาลมาถึงเชื้อชาติแล้วเมืองเมาะละแหมงประกอบด้วยพลเมืองเชื้อชาติมอญส่วนใหญ่
พลเมืองส่วนน้อยเท่านั้นที่มีเชื้อสาย เมียนมา

สภาพทั่วไปของเมืองเมาะละแหมงนั้นเป็นเมืองเกษตรกรรมใกล้ชายทะเลริมอ่าวเมาะละแหมงคนมอญเรียกชื่อเมืองนี้ว่า
"โหมดแหมะเหลิม" เมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วก่อนที่อังกฤษจะเข้ามาถึง เมืองนี้แทบทุกคนเชื้อชาติอื่นไม่ได้เลยนอกจาก
คนมอญ ความโดดเด่นของเมืองแห่งนี้คือ เป็นเมืองตากอากาศชายทะเลที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศ

อุตสาหกรรมที่นำลงทุน ได้แก่ อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา อุตสาหกรรมสิ่งทอ และธุรกิจท่องเที่ยว

5. เมืองเมียวดี เป็นเมืองชายแดนด่านตะวันออกของเมียนมาติดกับอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยมีแม่น้ำเมยเป็น
เขตกันและเชื่อมด้วยสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา
เป็นตลาดการค้าชายแดนที่สำคัญแห่งหนึ่งซึ่งเมียนมาจัดเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
นอกจากนี้ยังถือว่าเมียวดีเป็นเมืองสำคัญในการกระจายสินค้าจากประเทศไทยไปยังเมืองต่างๆ ของเมียนมา

เมียวดี หรือ ชาวพื้นเมืองเรียก บะลำบะตี ตั้งอยู่ในรัฐกระเหรี่ยงมีประชากรประมาณ 1 ล้านคน
แต่เดิมประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวเมียนมา ต่อมาเริ่มมีการค้าขาย จึงทำให้มีชาวจีน แขก กระเหรี่ยง มุสลิม
เข้ามาอาศัยอยู่เพื่อทำการค้าขาย

การปกครองเป็นแบบท้องถิ่นที่มีทหารเมียนมาและกองกำลังชนกลุ่มน้อยผสมรวมด้วย

เมียวดีถือได้ว่าเป็นเส้นทางขนส่งสินค้า นำเข้าและส่งออก

โดยทางรถยนต์ทางหลักจากประเทศไทยและภูมิภาคอินโดจีน

ความสำคัญของเมืองเมียวดีอีกประการหนึ่งคือ

ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเมียนมาโดยกำหนดให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ระหว่างชายแดน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก กับจังหวัดเมียวดี

อุตสาหกรรมที่นำลงทุน ได้แก่ อุตสาหกรรมการเกษตรและอัญมณี

โดย กระทรวงพาณิชย์ (คู่มือการค้าและการลงทุน)